

Số: /TB-UBND

Bắc Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận Hội thảo Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2024

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 10/4/2024 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2024. Dự họp có Đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Đội quản lý trật tự đô thị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm GDNN - GDTX huyện; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế Khu vực IV; Đội Quản lý thị trường số 5; Điện lực Bắc Sơn; Hạt Kiểm lâm huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Qua quý I và nửa đầu tháng 4/2024, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của huyện được duy trì ổn định. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện còn chậm tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra như: Diện tích một số loại cây trồng không đạt so với kế hoạch; công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình MTQG còn đạt thấp, tiến độ thực hiện công tác rà soát, triển khai đăng ký để cấp GCNQSDĐ lần đầu và thực hiện xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn chậm; tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra,... Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt trong năm 2024, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Qua xem xét báo cáo theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị thời gian gần đây có dấu hiệu sao nhãng, thiếu chỉ đạo quyết liệt, công tác phối hợp giữa các ngành còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ được tỉnh giao bị chậm hạn hoặc chưa thực hiện, phải chỉ đạo đôn đốc nhiều lần. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục ngay công tác tham mưu trong việc thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh và các nhiệm vụ UBND huyện giao bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng và đúng theo thời gian yêu cầu.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao để làm căn cứ đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2024.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, đánh giá kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2024; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao trong năm 2024. Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ (18 chỉ tiêu) được giao theo Nghị quyết số 98-NQ/HU ngày 22/12/2023 của Huyện ủy Bắc Sơn.

Căn cứ mốc thời gian giải ngân theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện, các đơn vị tăng cường theo dõi, giám sát, tổ chức họp định kỳ hằng tuần, tháng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công và vốn các chương trình MTQG năm 2024, báo cáo chi tiết, kịp thời tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng do đơn vị mình quản lý gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch*) để tổng hợp theo dõi.

Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan tác động trực tiếp đến người dân như: khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy tại thôn, khối phố; công tác quản lý trật tự đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao cảnh giác đối với các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng Internet... để người dân hiểu và thực hiện.

3. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã khẩn trương lựa chọn mô hình, đối tượng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ngay.

Các chủ đầu tư, UBND các xã được giao vốn các chương trình MTQG năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, 2023 sang năm 2024) khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thực hiện đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện và đảm bảo 100% các chương trình dự án được phê duyệt triển khai thực hiện **trong tháng 5/2024**.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc (*cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình MTQG*): Trên cơ sở kế hoạch thực hiện từng chương trình MTQG năm 2024, thường xuyên chủ động tham mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình MTQG theo thẩm quyền quản lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình MTQG theo quy định. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình MTQG, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện những nội dung

vượt thẩm quyền. Thực hiện rà soát các đối tượng, chỉ tiêu, mục tiêu của các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 (nếu có) bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Tổ chức rà soát tham mưu, đề xuất thực hiện điều chuyển nguồn vốn các công trình, dự án không có khả năng giải ngân sang các công trình, dự án khác đã hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thanh toán theo quy định. Hoàn thành **trước ngày 30/4/2024**.

- Chỉ đạo hướng dẫn hoặc tổ chức tập huấn hướng dẫn cho UBND cấp xã trong việc thực hiện nội dung chi của từng nguồn kinh phí được giao, đặc biệt là việc thực hiện các nội dung chi phát sinh, bảo đảm được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hoàn thành **trong tháng 4/2024**.

- Chủ trì tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện. Hoàn thành **trước ngày 25/4/2024**.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND huyện danh mục các công trình đầu tư công trung hạn cần điều chỉnh đề trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện. Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất điều chuyển nguồn kinh phí của các chương trình MTQG bảo đảm phù hợp theo quy định và hoàn thành được tiến độ giải ngân đề ra.

- Tổ chức rà soát toàn bộ các nội dung về đề xuất, kiến nghị cấp bổ sung kinh phí của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp tham mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy **trước ngày 20/4/2024**.

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân; bảo đảm nước tưới, cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chủ động các phương án và khuyến cáo nhân dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn năm 2024.

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xã Tân Thành hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hưng Vũ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Bắc Quỳnh hoàn thành đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Chủ động tham mưu, đề xuất kịp

thời điều chuyển nguồn kinh phí các chương trình MTQG của đơn vị mình được giao phụ trách nếu không thể thực hiện và giải ngân được; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được giao phụ trách.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện rà soát, đăng ký đất đai đối với các thửa đất đăng ký đất đai lần đầu do các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024 đạt từ 90% trở lên. Báo cáo UBND huyện tiến độ, kết quả thực hiện hằng tháng tại cuộc họp thành viên UBND huyện.

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện hoàn thiện phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn. Báo cáo UBND huyện **trước ngày 30/4/2024**.

- Chủ động tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng đất để lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, đảm bảo phù hợp, thống nhất với Quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ cho cấp huyện tại các Quyết định của UBND tỉnh (*Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh...*). Hoàn thành **trước ngày 30/6/2024**.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ quyết toán số lượng xi măng đã ứng thực hiện đến hết năm 2023. Tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể số lượng nhu cầu xi măng các xã đề xuất, tham mưu UBND huyện phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn để làm đường giao thông nông thôn. Hoàn thành **trước ngày 30/4/2024**.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ theo phương án đã cam kết và được phê duyệt, đặc biệt là tiến độ xây dựng chợ xã Hưng Vũ liên quan đến việc thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND huyện **trước ngày 15/5/2024**.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác Quy hoạch chung, các nhiệm vụ về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch năm 2024; triển khai thực hiện công tác quản lý các dự án trong chương trình mục tiêu, các dự án sự nghiệp bảo trì đường bộ theo Kế hoạch năm 2024; Tăng cường công tác quản lý đô thị, giải tỏa hành lang đường bộ, chỉnh trang đô thị,...

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; công tác quảng bá phát triển du lịch địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội. Công tác bảo quản, tu bổ phục hồi các di sản di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho kiểm tra cuối học kỳ II và tổng kết năm học 2023 - 2024; tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. Hoàn thành **trong tháng 5/2024**.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chấn chỉnh các đơn vị trường học trực thuộc trong công tác dạy thay, học thay; công tác tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông đường bộ, bạo lực học đường...cho học sinh. Yêu cầu các trường học phải có giải pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Hoàn thành **trước ngày 30/4/2024**.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2024.

10. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

- Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác dạy nghề đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời điều chuyển nguồn kinh phí các chương trình MTQG của đơn vị mình được giao phụ trách nếu không thể thực hiện và giải ngân được; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được giao phụ trách.

11. Thanh tra huyện

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch Thanh tra năm 2024 đã phê duyệt; Chủ động theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị.

12. Phòng Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân; triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở đối với các xã, thị trấn trên địa bàn.

13. Phòng Nội vụ

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện giao, đảm bảo mỗi 01 tháng kiểm tra được ít nhất từ 2 đơn vị trở lên. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện hằng tháng tại cuộc họp thành viên UBND huyện.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện theo kế hoạch.

14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao chủ đầu tư, nhất là các dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 còn chậm tiến độ. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công các công trình năm 2024. Tăng cường kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn và thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

15. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các khu đất thực hiện dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024, dự án xây dựng trụ sở Công an các xã,...

16. Chi cục Thuế Khu vực IV

- Chỉ đạo các cán bộ thuế phụ trách địa bàn tăng cường đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc nộp các khoản thu từ phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê và nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân. Có phương án cụ thể để triển khai thực hiện thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng, thuế xây dựng cơ bản tư nhân, các trường hợp còn nợ đọng thuế,...

17. Đội Quản lý trật tự đô thị: Tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, hành lang ATGT, trật tự đô thị, quản lý xây dựng..., xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm.

18. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Đẩy mạnh tăng cường theo dõi, giám sát nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động tham mưu chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống dịch đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, bảo đảm mục tiêu không để dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng.

19. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm: 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); ngày Quốc tế Lao động (01/5); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2024); và các dịch, bệnh nguy hiểm khác ở người, động vật...; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

20. Đội Quản lý thị trường số 5 (Tổ địa bàn huyện Bắc Sơn): Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra về bảo đảm an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

21. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh mùa hè; chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, các điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch; chủ động tổ chức giám sát, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn trọng việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc về y tế xã giai đoạn đến năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm duy trì đạt bộ tiêu chí đối với Trạm y tế các xã trên địa bàn.

22. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tới các tầng lớp nhân dân; Chỉ đạo tổ chức thực hiện ký cam kết trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

23. Công an huyện

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát các vị trí đất để xây dựng trụ sở Công an các xã Chiêu Vũ, Bắc Quỳnh, Tân Lập, Vũ Sơn và tham mưu, đề xuất phương án để chỉ đạo GPBM xây dựng trụ sở Công an xã. Hoàn thành **trước ngày 10/5/2024.**

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan. Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Tô Hùng Vương, nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch năm 2024 trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

24. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương, triển khai công tác huấn luyện, công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống cháy rừng năm 2024; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2024; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 233/ĐA-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Sơn giai đoạn 2019 - 2024 theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/3/2024 của UBND huyện.

25. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2024; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; bảo đảm công tác thủy lợi, nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất; Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng,...

- Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2024.

- Khẩn trương tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng đất để lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn. Hoàn thành gửi về UBND huyện Bắc Sơn (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) **trước ngày 20/4/2024**.

- Đối với UBND các xã làm chủ đầu tư dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Tổ chức rà soát xác định rõ đối tượng thụ hưởng và nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, trên tinh thần những nội dung nào đã rõ, đã có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tiễn thì triển khai thực hiện ngay.

+ Rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn kinh phí của các chương trình MTQG nếu không có đối tượng, nội dung để triển khai thực hiện được gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) **trước ngày 15/5/2024**; rà soát, xác định rõ lại phần diện tích có bị giảm so với thực tế đã phê duyệt diện tích thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn xã (Nội dung: Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi). Hoàn thành báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) **trước ngày 30/4/2024**.

- Ủy ban nhân dân các xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 (Tân Thành, Hưng Vũ, Bắc Quỳnh): Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024, trong đó cần có lộ trình, thời gian, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ tất cả các tiêu chí **trước ngày 15/10/2024**.

26. Đối với các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở Chương trình công tác của UBND huyện và chương trình công tác của ngành dọc cấp trên triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PC, CVVP HĐND&UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Quang Hiến